

# สำนักวิจัยแห่งปรับ'จีดีพี'เพิ่ม รับไตรมาสแรกโตสูงสุด5ปี

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **สำนักวิจัยเศรษฐกิจ** ปรับเพิ่มคาดการณ์ "จีดีพี" ปีนี้เพิ่ม หลังตัวเลขไตรมาสพฤษภาคม 4.8% หุบสถิติรอบ 5 ปี "เบงกัชชาติ" เผย "บริโภค-ลงทุน" สูงเกินคาด เล็งปรับประมาณการเพิ่ม และจับตาสถานการณ์น้ำมัน หลังราคาตลาดโลกพุ่ง ด้าน "พลังงาน" เร่งทามาตรการรับมือ สังกุมดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2561 ขยายตัว 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือ 5 ปี ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งปรับฤดูกาลแล้ว ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

นายวิษณุยุทธ บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวดีในทุกด้าน ทั้งการใช้จ่ายครัวเรือน การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการ การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีของเศรษฐกิจไทย

ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่ดีขึ้น ทำให้ สศช. ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็น 4.2-4.7% มีค่าเฉลี่ยกลางที่ 4.5% เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ประเมินว่าจะขยายตัวในระดับ 4.1%

โดยประมาณการเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะเติบโต 4.1% และระดับราคาสินค้าในตลาดโลก ซึ่งจะสนับสนุนให้การส่งออกและการผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ์ดีโดย สศช. คาดว่าการส่งออก

อ่านต่อหน้า 4

## ต่อจากหน้า 1

### สำนักวิจัย

ในปีนี้จะขยายตัวได้ 6.8%

#### จับตาความเสี่ยงราคาน้ำมัน

สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี จะต้องจับตาดูราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้เพิ่มประมาณการราคาน้ำมันดิบขึ้นจาก 55-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 60-70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อย่างไรก็ตาม ยังคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจะยังไม่กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมากนักเนื่องจาก ระดับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับเพิ่มขึ้น เช่น ราคายางพารา และราคาปาล์มน้ำมัน

"สศช.ปรับประมาณการเงินเพื่อ

ลงเหลือ 0.7-1.7% จากเดิม 0.9-1.9% เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขจริงของไตรมาสแรกที่ยังออกมาดี แม้เงินเฟ้อปีนี้จะคาดว่าจะออกมาสูงกว่าปี 2560 แต่ยังอยู่ในระดับที่เป็นเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) โดยอัตราเงินเฟ้อปีนี้จะเร่งขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่ยังคงห่างจากเป้าหมายของ กนง. จึงคาดว่าจะยังไม่มีผลต่ออัตราดอกเบี้ย ขณะที่ธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศยังมีทิศทางที่ต้องการให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น"

นายวิษณุยุทธ กล่าว

#### รพท. ปรับลดคาดการณ์จีดีพีเพิ่ม

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) กล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออก

มาถือว่าดีกว่าที่ ธพท. คาดการณ์ไว้พอสมควร ซึ่งเดิม ธพท. คาดว่าการขยายตัวจะสูงกว่า 4% แต่ก็ไม่คิดว่าจะเติบโตได้ถึง 4.8% ซึ่งการเติบโตที่ดีขึ้นนี้ อาจทำให้ ธพท. พิจารณาปรับคาดการณ์การเติบโตของ จีดีพี ในปีนี้เพิ่มขึ้นได้ จากปัจจุบันที่ประเมินว่าการขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณ 4.1%

การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสแรก ได้แรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคที่เร่งตัวและอุปสงค์จากต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐกลับมาฟื้นตัว

#### จับตาน้ำมันความเสี่ยงเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศที่ต้องติดตามพัฒนาการต่อไปอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบโลกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมที่ต้องติดตามดูนอกเหนือจากความเสี่ยงการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และการกระจายตัวของกำลังซื้อในประเทศ

#### สำนักวิจัยแห่งปรับเพิ่มจีดีพี

นายสมประวิธน์ มั่นประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ธนาคารเตรียมปรับเพิ่มคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีปีนี้จากเดิมที่ระดับ 4% หลังตัวเลขจีดีพีงวดไตรมาส 1 ปี 2561 ขยายตัวดีเกินคาดที่ระดับ 4.8% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญยังมาจากปัจจัยในต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกและการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง

นายนิริศ สถาพผลเลิศ เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ขยายตัวถึง 4.8% ถือว่าออกมา

ดีเกินคาด หลังกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายตัวกลับมากลับโตพร้อมๆกัน โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว 3.6% เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 3.4% ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งฝ่ายวิจัยที่เอ็มบี เตรียมปรับเพิ่มคาดการณ์จีดีพีในปีนั้นเพิ่ม จากปัจจุบันที่ประเมินว่าจะขยายตัวได้ 4.2%

### 'พลังงาน' เกาะติดราคาน้ำมัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิด หลังได้รับแรงกดดันจากผู้ประกอบการรถโดยสารและรถบรรทุกที่เรียกร้องให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอยู่ราว 3 หมื่นล้านบาท มาพยุงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล โดยในส่วนของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดเตรียมมาตรการรับมือหลายรูปแบบเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา ซึ่งแนวทางหนึ่ง คือ ดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงเกิน 30 บาทต่อลิตร

โดยอาจจะพิจารณาใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันฯ หรือภาษีเข้ามาดูแลผลกระทบชั่วคราว แต่จะใช้มาตรการใดนั้น เป็นเรื่องระดับนโยบายที่จะต้องหารือร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันที่ 4 มิ.ย. นี้ หรือ ทาราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงก็อาจจะเลื่อนประชุม กบง. มาพิจารณาเร็วขึ้นยังไม่อนุมัติขึ้นค่าโดยสาร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังให้นางสุจินดา เชิดชัย นายกรัฐมนตรีร่วมโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. เข้าพบเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า เข้าใจถึงปัญหาต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ที่ทิศทางราคาน้ำมันขยับสูงต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการขนส่งยังไม่ได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร ในส่วนของกระทรวงฯ จะเร่งรัดสรุปการศึกษาปรับโครงสร้างราคาค่าโดยสารให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อนำมาพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม